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Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 
615. stjórnarfundur þriðjudaginn 23. janúar 2024 kl. 16:30 

 

Mættir: Einar Haraldsson, Garðar Már Newman, Birgir Már Bragason, Eva Björk Sveinsdóttir, 
Björg Hafsteinsdóttir, Sveinbjörg Sigurðardóttir, Jónína Steinunn Helgadóttir. Fjarverandi: Garðar 
Örn Arnarson. 
 
1. Fundargerð síðasta fundar 

Liggur frammi. 
 

2. Innkomin bréf 
Tölvupóstur frá ÍSÍ og auglýsing fjarnám í þjálfaramenntun. 
Fréttabréf ÍSÍ. 
Fréttabréf UMFÍ. 
Fréttapunktar UMFÍ. 
ÍRB tölvupóstur og  boðsbréf á íþróttamann og konu Reykjanesbæjar. 
Tölvupóstur frá Rafíþróttadeild, tilboð í tölvur. 
Fyrirspurn frá Garðari Erni vegna fimleika. 
Tölvupóstur frá Garðari Erni heimaleikir mfl. kvenna í körfu í febrúar 2024. 
Hörður Hákonarson tölvupóstur og kynningarbréf MBST. 
Bréf frá Festu lífeyrissjóði vegna körfuknattleiksdeildar. 
Fundagerðir Fimleikadeildar og knattspyrnudeildar. 

 
3. Send bréf 

Tölvupóstur til fimleikadeildar. Svar við fyrirspurn með æfingagjöld fyrir börn úr Grindavík. 
Ýmsir tölvupóstar sendir á deildir félagsins. 

 
4. Íþróttakarl og íþróttakona Keflavíkur 2023 

Hóf var haldið í Hljómahöllinni 21. janúar. Framkvæmd og uppsetning var öll til fyrirmyndar. 
Íþróttakarl Keflavíkur er Stefán Elías Berman sundmaður og íþróttakona Keflavíkur er Eva 
Margrét Falsdóttir sundkona. Íþróttakarlar og konur hverrar deildar voru heiðruð. 

 
5. Aðalfundir deilda og Keflavíkur 

Aðalfundir deilda eru farnir af stað og nú hafa badminton-, teakwondo- og knattspyrnudeild 
lokið sínum aðalfundum. Aðalfundi blakdeildar var frestað eftir að búið var að samþykkja 
reikninga þar sem engin gaf kost á sér til formanns. Næsti aðalfundur er hjá fimleikadeild í dag 
kl. 18:00 í íþróttaakademíunni.  
Farið var yfir gátlista fyrir aðalfund félagsins. 

 
6. Þreksalur 

Byrjað er að nota salinn og tafla komin á heimasíðu Keflavíkur.  
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7. Staða framkvæmdarstjóra 
Staða framkvæmdastjóra hefur verið auglýst í Víkurfréttum. Það þarf að setja hana á Facebook 
síðu félagsins og er frestur til að skila inn umsóknum til 31. janúar.  

 
8. Önnur mál 
A. Merking á glervegg frá Merkiprent. Formaður sýndi uppkast.  
B. Davíð Óskars formaður rafíþróttadeildar upplýsti aðalstjórn um starfið. Það er fjölgun á 
iðkendum. Iðkendur eru orðnir 47 og er kominn biðlisti. Deildin óskar eftir láni fyrir 5 tölvum, 
heimild veitt og fjármálastjóra falið að setja upp með deildinni endurgreiðslur.  
 
Fundi lokið kl. 17:50 
Næsti fundur verður þriðjudaginn 6. febrúar kl. 16:30. 
Fundinn ritaði Eva Björk 
 


